

# บรรณาธิการแถลง

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ฉบับสุดท้ายของปี พ.ศ. 2534 มีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่อง สำหรับนิพนธ์ต้นฉบับเป็นเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างค่า a PTT กับระดับ F VIII : C โดยแพทย์หญิงพรรณพิศ สุพรหมจักรและคณะ จากงานวิจัยนี้พบว่า สามารถใช้ a PTT ประยุกต์ใช้แทนการวัดระดับ F VIII : C ซึ่งอาจมีประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย เอ นายแพทย์วิชัย ประยูรวิวัฒน์ ได้เขียนบทบรรณาธิการเรื่อง a PTT ให้ นอกจากนี้มีรายงานผู้ป่วย 2 เรื่อง เรื่องแรกนำเสนอ โดยนายแพทย์อภิชัย ลีละสิริ และคณะเป็นผู้ป่วยที่เป็น Cold agglutinin disease อีกเรื่องหนึ่งเป็นผู้ป่วย Sweet's syndrome นำเสนอโดยนายแพทย์สุพจน์ ศรีมหาโชค และคณะ

สำหรับบทวิจารณ์ผู้ป่วยแพทย์หญิงอนงค์ เพียรกิจกรรม ได้นำเสนอผู้ป่วย 1 ราย เป็น Polycythemia vera ที่มีปัญหาโลหิตจางจากการขาดเหล็ก ทำให้เป็นปัญหาในการวินิจฉัย สำหรับบทความพื้นวิชา มีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางอนุชีววิทยา และ

PCR ซึ่งมีความสำคัญและเป็นเทคนิคที่นำมาใช้ในการทำวิจัยในเกือบทุกแขนง โดยแพทย์หญิงอำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ และคณะ อีกเรื่องเป็นเรื่อง AILD โดยนายแพทย์สุพจน์ ศรีมหาโชค และแพทย์หญิงบุญสม ชัยมงคล

สมาคมโลหิตวิทยาฯ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปีในวันที่ 16-17 มกราคม พ.ศ. 2535 ณ ห้องประชุมสดศรี วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ตามหมายกำหนดการและบทคัดย่อในวารสารฉบับนี้ รวมทั้งมีการนำเสนอผู้ป่วยที่น่าสนใจอีก 1 รายด้วย

ในโอกาสที่วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิตจะมีอายุครบปีแรก กระผมขอขอบคุณท่านสมาชิก และผู้สนใจที่ส่งเรื่องมาตีพิมพ์ และขอขอบคุณคณะบรรณาธิการที่มีส่วนร่วมในการ review บทความต่าง ๆ หากมีสิ่งใดผิดพลาดกระผมต้องขออภัย หากสมาชิกมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อที่จะนำมาปรับปรุงวารสารของเราให้มีคุณภาพสูงสุด โปรดส่งมายังกระผมได้



นายแพทย์สุรพล อิศรไกรศีล  
บรรณาธิการ

# บรรณาธิการแถลง

วารสารฉบับที่ 4 นี้ เป็นงานส่งท้ายปีเก่าของคณะทำงานวารสารของเรา ซึ่งดำเนินมาครบรอบ 1 ปีเต็ม ดิฉันขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้ที่มีส่วนให้กำเนิดวารสารนี้ ผู้เขียนเรื่องและคณะทั้งที่รับเชิญและสมัครใจ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการดำเนินงานรวมถึงผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความสนใจติดตามวารสารนี้

เอดส์...เอดส์...เอดส์...เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันให้เต็มความสามารถตามหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อสกัดกั้นการแพร่กระจายของโรคนี้ วารสารฉบับนี้ทางด้านเวชศาสตร์การบริการโลหิต จึงเน้นหนักในเรื่องของเอดส์ นำโดยบทบรรณาธิการเป็นเรื่องของเอดส์กับการบริการโลหิต ซึ่งผู้บริหารควรสนใจติดตามข้อมูลและความเคลื่อนไหวตลอดเวลา เพื่อกำหนดนโยบายและการดำเนินการที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ซึ่งได้ชี้ชัดถึงบทบาทและจุดยืนของศูนย์บริการโลหิตฯ ในการบริการผู้ป่วยด้วยโลหิตที่ปลอดภัยสูงสุด

นอกจากนี้มีนิพนธ์ต้นฉบับถึง 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องการติดเชื้อโรคเอดส์จากการรับโลหิต anti-HIV non-reactive ของ แพทย์หญิงศรีวิไล ต้นประเสริฐ และคณะ ซึ่งเป็นรายงานผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคเอดส์ จากการรับโลหิตที่ผ่านการตรวจ anti-HIV และเรื่อง เอดส์: การพิจารณางดบริจาคโลหิตด้วยตัวผู้บริจาคเอง ของแพทย์หญิงพิมล เชี่ยวศิลป์ และคณะ

ซึ่งเป็นรายงานการวิจัยที่มุ่งเน้นกลวิธีการหลีกเลี่ยงรับบริจาคโลหิตจากผู้ติดเชื้อ HIV ในระยะแรกเริ่มที่ยังตรวจไม่พบ anti-HIV

บทความพิเศษเรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้บริจาคโลหิต โดยนายแพทย์ชัยยศ คุณานุนท์ ที่กล่าวถึงมาตรการกลั่นกรองผู้บริจาคโลหิตก่อนการบริจาคเพื่อหลีกเลี่ยงผู้ที่เสี่ยงต่อการมีเชื้อ HIV ในระยะแรกเริ่ม

บทความพื้นวิชาเรื่อง การเจาะเก็บโลหิตของนายแพทย์สวง บัณฑวงศ์ ช่วยทบทวนและใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานด้านนี้ได้เป็นอย่างดี

ปกิณกะเรื่อง Global blood safety เน้นถึงการคัดเลือกผู้บริจาคโลหิต การตรวจเพื่อให้ได้โลหิตที่ปลอดภัย รวมถึงการใช้โลหิตเท่าที่จำเป็นสามารถยึดถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติได้ เพราะผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับองค์การอนามัยโลก

ถาม-ตอบ Autologous donation กำลังเข้าสู่ความนิยมอีกครั้งในขณะนี้ มีผู้สงสัยว่าจะทำในหญิงตั้งครรภ์ได้หรือไม่ เป็นคำถามที่ต้องค้นคว้าวิจัยเพื่อหาคำตอบ

สุดท้ายขอให้เราร่วมจิตร่วมใจอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งที่ดีทุกท่านเคารพสักการะ ได้โปรดดลบันดาลและประทานพรปีใหม่ พ.ศ. 2535 ให้ประชาชนชาวไทยมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เจริญรุ่งเรือง และรักษาตนรอดปลอดภัยจากโรคภัยทั้งหลาย



แพทย์หญิงพิมล เชี่ยวศิลป์  
บรรณาธิการ